



ข่าว

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์กระตุ้นสหกรณ์ให้ความสำคัญวางระบบโลจิสติกส์สินค้า ที่สามารถลดการสูญเสียและเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร

กรมส่งเสริมสหกรณ์กระตุ้นสหกรณ์ที่ผลิตสินค้า ให้ความสำคัญต่อการวางระบบโลจิสติกส์และ Supply Chain เพื่อช่วยลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งสินค้าและรักษาคุณภาพผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เร่งถ่ายทอดความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเข้าไปให้คำแนะนำแก่สหกรณ์อย่างใกล้ชิด

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงนโยบายในการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์สินค้าสหกรณ์ ว่า เป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ทุกประเภท เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ดังนั้น เรื่องการวางระบบโลจิสติกส์ จึงมีส่วนสำคัญและเกี่ยวข้องกับสินค้าของสหกรณ์ค่อนข้างมาก เพราะเมื่อสหกรณ์รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกและมีการจัดการเรื่องผลผลิตแล้ว ขั้นตอนที่จะส่งผลผลิตไปถึงมือผู้บริโภค ต้องวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การรวบรวม การแปรรูป จนถึงการขาย ซึ่งได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ดูแลผลผลิตอย่างเข้มงวดจนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น ระบบโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญที่จะถ่ายทอดความรู้แก่สหกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนถึงการวางแผนการจัดการเรื่อง Supply Chain ซึ่งสหกรณ์ควรศึกษาควบคู่กันไป เพื่อตรวจสอบว่า ยังมีจุดอ่อนตรงไหน การบรรจุสินค้าได้มาตรฐานหรือไม่ และการดูแลคุณภาพสินค้าก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ควรรักษาเรื่องระดับคุณภาพให้คงที่และตรงต่อเวลา ซึ่งสหกรณ์จะต้องดำเนินการตามระบบ Supply Chain ครบขั้นตอน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

ระบบโลจิสติกส์เป็นระบบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการดูแลคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะสินค้าประเภทผักผลไม้สด หากวางระบบการบรรจุและขนส่งสินค้าไม่ดี จะทำให้เกิดความสูญเสีย แต่ถ้าสหกรณ์มีการจัดระบบ Supply Chain ที่ดี จะช่วยรักษาคุณภาพ รักษาปริมาณผลผลิตได้ นั่นคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ และส่งผลต่อการขยายตลาดสินค้าสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน การเพิ่มรายได้เกษตรกรที่ดี คือการทำผลผลิตให้ดีมีคุณภาพ ลดความสูญเสียในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการขนส่ง สิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิต เนื่องจากสามารถลดการสูญเสีย และช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์บางคนยังขาดองค์ความรู้ในการจัดทำเครื่องมือ Supply Chain และไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจัง ขณะที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ยังขาดความมั่นใจในการเป็นผู้แนะนำในการจัดทำ Supply Chain ให้กับสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การวางระบบ Supply Chain แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Trainer นำไปถ่ายทอดแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่อยู่ในความดูแล พร้อมทั้งกระตุ้นให้สหกรณ์ได้เห็นถึงความสำคัญในการวางระบบ Supply Chain ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ซึ่งในการวิเคราะห์ Supply Chain ต้องเปิดโอกาสให้สหกรณ์ได้มีส่วนร่วมให้การวางแผน เพื่อจะได้ทราบว่า ที่ผ่านมาสหกรณ์มีการวางระบบ Supply Chain อย่างไร และตามหลักวิชาการที่ถูกต้องควรทำอย่างไร เพื่อนำสิ่งที่จะต้องปรับปรุงมากำหนดเป็นแผนรายปี โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถการวางระบบโลจิสติกส์และ Supply Chain สินค้าของสหกรณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งสินค้าและรักษาคุณภาพผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภค ส่งผลต่อการยกระดับรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป